



Cù Hà Thúc Ký
01/01/1919 – 16/10/2008

Chân thành tưởng nhớ
Cù Hà Thúc Ký
01/01/1919 – 16/10/2008

*Tám chín (89) năm, vừa đến bến,
Tạm chia tay, khôn ngăn lệ tiếc thương.
Một đời dâng cả quê hương,
Hao tâm, tốn chí, khó đương mệnh trời.
Nợ nần tận lực trả rồi,
Nhẹ nhàng rũ tấm áo đời tung ra.
Nương theo nắng gió chan hòa,
Về làng La Chũr, quê nhà Việt Nam.*

NPT

Hines-Rinaldi Funeral Home
Silver Spring, MD



Ông Hà Thúc Ký, Chủ Tịch Sáng Lập Đại Việt Cách Mạng Đảng Từ Trần

Thứ Hai, Ngày 20 tháng 10-2008



Tin Silver Springs - Nguồn tin từ gia đình cho biết ông Hà Thúc Ký, chủ tịch sáng lập Đại Việt Cách Mạng Đảng, đã từ trần lúc 12 giờ 10 phút ngày thứ năm vừa qua tại bệnh viện Holy Cross, Silverspring, Maryland, sau một thời gian bị bệnh. Giáo Sư Nguyễn Lý Tường, chủ tịch Hội Đồng Cổ Vấn và Giám Sát Trung Ương của đảng Đại Việt cho biết sự ra đi của ông Hà Thúc Ký, dù vì bệnh và cao tuổi làm nhiều đảng viên của đảng thương tiếc vì ông là một người

hoạt động cách mạng vô vị lợi cá nhân. Năm nay 89 tuổi và bị bệnh nặng từ ba năm trước, ông là một người chống Cộng triệt để từ năm 1945 tới nay. Ông luôn tranh đấu vì dân vì nước mà không hưởng quyền lợi gì cả. Công cuộc lãnh đạo Đại Việt Cách Mạng Đảng đã được ủy thác cho ông Bùi Diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ và hiện là chủ tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Đại Việt Cách Mạng Đảng. Theo bản tiểu sử do đảng Đại Việt phổ biến, ông Hà Thúc Ký sinh năm Canh Thân 1920 tại làng La Chử, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, trong một gia đình khoa bảng. Sau khi đậu tú tài, ông ra Hà Nội học đại học, đậu kỹ sư thủy lâm và về phục vụ tại Cà Mau năm 1944.

Năm 1945, sau khi Nhật đảo chánh Pháp tại Đông Dương, ông trở ra Hà Nội hoạt động trong tổ chức Đại Việt Quốc Dân Đảng do Trương Tử Anh sáng lập năm 1939, cùng thời với các ông Đặng Văn Sung, Nguyễn Tôn Hoàn, Nguyễn Tiến Hỷ, Bùi Diễm, Nguyễn Tất Ứng.

Sau đó ông Hà Thúc Ký tiếp tục hoạt động cách mạng liên tục trong một thời gian dài gần như khắp Việt Nam, giữ nhiều chức vụ lãnh đạo của đảng và được mời giữ nhiều chức vụ cao cấp trong các chính quyền miền Nam Việt Nam, như tổng bí thư đảng và tổng trưởng nội vụ. Sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975, ông cùng gia đình vượt biển qua định cư tại Hoa Kỳ, tiếp tục tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Năm 1990, ông thành lập Mặt Trận Việt Nam Tự Do kết hợp nhiều nhân sĩ, trí thức, chính đảng tại Hoa Kỳ. Năm 1992, ông hợp tác với Bác Sĩ Nguyễn Tôn Hoàn tái lập tổ chức Đại Việt Quốc Dân Đảng với cả hai vị là đồng chủ tịch, nhưng sau đó, ông đã rút lui vào năm 1994 để trở về với tổ chức Đại Việt Cách Mạng. Ngày 24 Tháng 11 năm 1995, ông được Đại Hội Đại Việt Cách Mạng họp tại Houston bầu làm chủ tịch đảng liên tiếp mấy nhiệm kỳ. Năm 2006 vì lý do sức khỏe, ông tuyên bố rút lui và ủy quyền cho ông Bùi Diễm đứng ra triệu tập đại hội lần thứ 6 để thành lập tân ban chấp hành. Ông Hà Thúc Ký qua đời để lại một vợ và bảy người con. Linh cữu ông hiện được quản tại Hines-Rinaldi Funeral Home trên đại lộ New Hampshire tiểu bang Middlesbrough. Theo cáo phó của gia đình, tang lễ ông Hà Thúc Ký sẽ được cử hành từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều thứ Bảy tuần sau 25 tháng 10 năm 2008.